



The Center

http://www.maticchon.co.th



Title :	
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	
Date :	

วันพฤหัสบดี 20 มีนาคม พ.ศ. 2557 หน้า 7

แวดวง การศึกษา

●มพล.ถวายทุนกษัตริย์จิกมีฯ

นายวันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มพล.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนและผู้บริหาร มพล.ได้รับพระราชทานพระวโรกาสให้เข้าเฝ้าพระราชอาคันตุกะจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ณ Tashichho Dzong เมืองทิมพู เพื่อทูลเกล้าถวายทุนการศึกษา His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck Scholarships จำนวน 2 ทุน เป็นเวลา 5 ปี สำหรับนักศึกษาภูฏานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่มพล. เพื่อส่งเสริมโครงการในพระราชดำริและความสัมพันธ์ทางการศึกษาของ 2 ประเทศ

●เวิร์กช็อปเด็กดอย-ชายแดน

นายพรรัตน์ อุทอง ผู้อำนวยการ สพป. เชียงราย เขต 1 เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีเด็กด้อยโอกาสอยู่ในพื้นที่สูง และชายแดนไทย ซึ่งมีความหลากหลายด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ใช้ภาษาถิ่นเป็นภาษาหลัก และใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ส่งผลถึงคุณภาพการบริหารจัดการเรียนการสอนโดยรวม ซึ่งมีสัดส่วนจำนวนคุณภาพนักเรียนสังกัด สพฐ.ดังนี้ นักเรียนพื้นที่สูง อ่านไม่ออก 21.94% เขียนไม่ได้ 22.67% เด็กวัยเรียนตกหล่น 38% ออกกลางคัน 15% จบชั้น ป.6 แล้วไม่ได้เรียนต่อ 9.27% และจบชั้น ม.3 ไม่ได้เรียนต่อ 48.85% สภาพปัญหาส่วนใหญ่ยังขาดแคลนสื่อ และเทคโนโลยี ครู และบุคลากรทางการศึกษาโยกย้ายบ่อย

●สพม.39เข้มมน.ร.ทศนศึกษา

นายแดง วรศักดิ์วุฒิมพงษ์ รองผู้อำนวยการ สพม.เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) เปิดเผยว่า จากที่รทศนศึกษาเกิดอุบัติเหตุเป็น

ประจำ ทำให้สูญเสียชีวิตจำนวนมาก สพม.เขต 39 มีโรงเรียนมัธยมในสังกัด 58 โรงเรียนนักเรียนกว่า 50,000 คน จึงให้โรงเรียนดำเนินการตามระเบียบ ศธ.อย่างเคร่งครัด โดยส่งหนังสือขออนุญาต สพม.เขต 39 ก่อนออกเดินทาง 15 วัน กำหนดการเดินทาง แผนที่เส้นทาง รายชื่อนักเรียน และครูผู้ควบคุม เอกสารขออนุญาตผู้ปกครอง เอกสารประกันภัย และเอกสารพนักงานขับรถรับจ้าง เมื่อกลับจากทัศนศึกษาให้รายงาน ที่สำคัญต้องเดินทางในเวลากลางวันเท่านั้น

●แม่ใจรับมือนักเที่ยวจีน

นายวีระพล ทองมา คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า ที่มีกระแสข่าวทางโซเชียลมีเดียว่านักท่องเที่ยวชาวจีนค้นพบสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ คือมหาวิทยาลัยแม่โจ้นั้น อธิการบดีได้มอบหมายให้คณะพัฒนาการท่องเที่ยว วางมาตรการรองรับ ซึ่งทั้งภายในและโดยรอบมหาวิทยาลัย มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย บางส่วนเป็น Unseen Thailand โดยเฉพาะฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติชุมชนบ้านโป่ง หากนักท่องเที่ยวชาวจีนสนใจก็ยินดีต้อนรับ แต่ต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์

●สพป.สุราษฎร์ฯเข้มสอบครูผช.

นายวรรณะ บุญสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นายสำเริง สุวรรณพงศ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 นำเทคโนโลยีบันทึกภาพผ่านวิดีโอเว็บแคม ใช้บันทึกภาพผู้สมัคร และบัตรประจำตัว พร้อมตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร และวินิจฉัยเบื้องต้น เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ซึ่งจะสอบข้อเขียน วันที่ 19-20 เมษายน และสอบสัมภาษณ์วันที่ 27 เมษายน